



“เพื่อไทย”คะแนนนิยมนำ บิ๊กตูหว่งกลุ่มป่วนเลือกตั้ง

กรุงเทพโพลล์ เผยคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยยังนำพรรคการเมืองอื่นแต่แนวโน้มลดลง ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่มองการเปิดให้ยื่นแจ้งจัดตั้งพรรคการเมืองช่วยสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้ประชาชนมากขึ้น โดยอยากได้พรรคการเมืองแบบที่มีสมาชิกพรรคมีความรู้ความสามารถหลากหลายแขนง และภายหลังการเลือกตั้งเสร็จแล้วอยากเห็นการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ

โดยประชาชน 65.4% เห็นว่าสถานการณ์ที่ คสช.เปิดให้ยื่นแจ้งเตรียมจัดตั้งพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา ช่วยสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้ประชาชนเยอะขึ้น รองลงมา 39.3% เห็นว่าช่วยทำให้การเมืองคึกคักขึ้น บรรยากาศเข้าสู่การเลือกตั้ง ตามด้วย 28.7% เห็นว่ามีพรรคการเมืองเยอะไปทำให้เสียงแตก

สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ 65.0% คาดหวังอยากให้มีสมาชิกพรรคที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายแขนง รองลงมา 43.2% อยากให้มีนโยบายใหม่ๆ ที่พลิกโฉมประเทศและตามด้วย 35.7% อยากให้สานต่อนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เช่น ปฏิรูปประเทศปราบทุจริต

ส่วนสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ 78.6% หวังและอยากจะทำเห็นภายหลังการเลือก

ตั้งที่จะถึง คือ การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ รองลงมา 64.6% อยากเห็นการปฏิรูปด้านสังคม กระบวนการยุติธรรม การศึกษา ตามด้วย 40.8% อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงระบบราชการ

สำหรับคะแนนนิยมที่มีต่อพรรคการเมืองในขณะนี้ พรรคเพื่อไทยอยู่ที่ 14.3% ลดลง 3.5% จากผลสำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 รองลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ 12.2% ลดลง 3.4% จากการสำรวจครั้งก่อน และพรรคอนาคตใหม่อยู่ที่ 3.9%

ทั้งนี้ กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “อนาคตพรรคการเมืองกับความหวังคนไทยในการเลือกตั้ง” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,192 คน ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคมที่ผ่านมา

ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เผยมีความหวังใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ ถึงแม้หลายอย่างกำลังเดินหน้าไปด้วยดีมากกว่าก่อนปี 2557 เช่น ความสงบเรียบร้อย ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาความยากจน การทุจริตคอร์รัปชัน ฯลฯ แต่ยังคง

มีบุคคลบางกลุ่มพยายามเคลื่อนไหวสร้างความวุ่นวาย และทวีความเข้มข้นขึ้นอีก หากรัฐบาลไม่ทำตามข้อเรียกร้อง

“เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจดีว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งตามโรดแมป โดยขั้นตอนและวันเลือกตั้งนั้นเป็นไปตามกฎหมาย และอยากย้ำให้ชัดเจนว่าภารกิจสำคัญที่ คสช.ต้องเข้ามาและมีรัฐบาลบริหารประเทศในช่วงนี้ คือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่การมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ดังนั้นหากยังเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นนี้แล้ว อะไรคือหลักประกันว่าบรรยากาศของการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สังคมเริ่มรู้สึกกังวลว่าภาพเก่าๆ เริ่มกลับมาปรากฏขึ้นอีกครั้ง จึงอยากให้ทุกคนร่วมกันพิจารณาว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำ เพื่อประคับประคองให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ ส่วนรัฐบาลและ คสช.จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุด โดยจะไม่ยอมให้ประเทศชาติกลับไปสู่วงจรแบบเดิมอีกเด็ดขาด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการด้วยความรอบคอบและรัดกุมภายใต้กรอบของกฎหมาย ■